

Gương mẫu đấu nổi sử dụng nước sạch

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao đời sống.



Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho 6 xã: Thái An, Thái Học, Thái Tân, Thái Thuận, Thái Thành, Thái Thịnh (Thái Thụy).

Nhận thức rõ lợi ích của việc sử dụng nước sạch, CCB Dương Công Bách, thôn Bắc, xã Thái Học (Thái Thụy) luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên trong chi hội đăng ký sử dụng nước sạch. Ông cho biết: Trước kia gia đình tôi sử dụng nước giếng khoan, nước mưa. Sau khi Hội CCB xã tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, gia đình tôi đã đăng ký đấu nối sử dụng, thấy chất lượng nước bảo đảm.

CCB Hoàng Xuân Trang, thôn Kỳ Trang, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt là tủ bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, vì vậy khi có



Hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) tích cực vận động gia đình hội viên sử dụng nước sạch.

nhà máy nước tôi đăng ký sử dụng ngay. UBND xã và công ty có ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khi đấu nối sử dụng nước sạch nên nhân dân rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ.

Để hội viên gương mẫu đấu nổi sử dụng nước sạch, Hội CCB tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các đồng chí trong ban chấp hành hội CCB các huyện, thành phố, giao chỉ tiêu tỷ lệ hội viên sử dụng nước sạch cho từng cơ sở hội, xây dựng mô hình CCB dân vận khéo... Nhiều cơ sở hội phối hợp cùng các đoàn thể, chính quyền xã đưa người dân đi tham quan nhà máy nước sạch. Chính vì thế, sau gần 3 tháng triển khai, đến nay đại đa số CCB đều nhất trí với chủ trương của tỉnh về vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hội viên CCB luôn là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch. Tính đến ngày 6/11/2017, toàn tỉnh có 4 huyện, thành phố có hơn 90% gia đình hội viên CCB sử dụng nước sạch, 2 huyện đạt hơn 70%, 2 huyện đạt hơn 60%.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để nâng cao tỷ lệ gia đình hội viên CCB sử dụng nước sạch, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hiểu rõ quy trình cung cấp, sử dụng nước; phối hợp với Hội Nước sạch tỉnh và các cơ quan chức năng, các chủ doanh nghiệp tìm giải pháp hỗ trợ gia đình CCB nghèo, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các gia đình trên được sử dụng nước sạch. Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, từ đó tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết, phấn đấu đến ngày 31/12/2017 toàn tỉnh có 100% cán bộ hội và hơn 90% gia đình hội viên CCB đấu nối sử dụng nước sạch.

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUANG Tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh

Trước yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Minh Quang (Vũ Thu) tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh. Dưới nhiều hình thức khác nhau, hoạt động này đang tạo nên những hiệu ứng tích cực.

Được dự một tiết âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học Minh Quang, chúng tôi thấy được sự hào hứng của giáo viên và học sinh. Không phải là một tiết học bình thường, học sinh vừa được học hát vừa được học múa. Mới lớp 4 nhưng các em hào tác rất nhanh nhẹn. Nguyễn Mai Trang, học sinh lớp 4 chia sẻ: Khi học về bài hát của các dân tộc, em và các bạn thường được cô dạy múa. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng em đã thuộc hết những động tác múa và lời hát, bạn nào cũng thích học âm nhạc.

Cô giáo Đào Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo có nghĩa là tăng cường khả năng thực hành cho học sinh, học đi đôi với hành. Mỗi học sinh phải được hành động với kinh nghiệm cá nhân, đưa ra các sáng kiến trải nghiệm từ thực tế, không ngừng sáng tạo. Thông qua các hoạt động trải

nghiệm, sáng tạo này, học sinh được vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, qua đó phát triển năng lực sáng tạo.

Tại lớp 1D, không gian lớp học được trang trí sống động. Góc vui học tập, tủ sách lớp học đều được đôi bàn tay khéo léo của cô giáo chủ nhiệm và 35 học sinh trang trí khoa học. Nhân dịp 20/11, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp đã dành riêng một tiết học để học sinh được thỏa sức thể hiện mong muốn của mình. Lớp học được chia thành 3 nhóm với 3 chủ đề: vẽ, viết chữ đẹp và ghép tranh từ những chiếc lá. Ở nhóm viết chữ đẹp, mặc dù chỉ mới vào học lớp 1 được hơn 2 tháng nhưng nhiều em không chỉ viết thành thạo mà còn viết đúng khuôn chữ và viết rất đều. Nhóm vẽ tranh cũng rất sáng tạo, chỉ là những bông hoa tăng các cô nhân dịp 20/11 hay những con thuyền được các em thể hiện sinh động bằng nhiều gam màu. Nhóm ghép tranh, chỉ

từ những chiếc lá rụng, song với sự sáng tạo của mình, các em sử dụng keo dán để xé những chiếc lá và ghép chúng thành những hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Cô giáo Đào Thị Bích Thủy chia sẻ thêm: Dù lứa tuổi còn nhỏ nhưng hoạt động trải nghiệm, sáng tạo ở nhà trường được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú khác nhau như sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, các hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt động nhân đạo, lao động công ích... Để hoạt động sáng tạo, trải nghiệm thực sự đạt hiệu quả, các thầy, cô giáo trong trường phải thống nhất quan điểm, xây dựng kế hoạch, triển khai, quan sát và đánh giá, tổ chức rút kinh nghiệm. Ban Giám hiệu nhà trường sẽ thống nhất quan điểm cho từng hoạt động, xác định rõ mục tiêu của hoạt động như kiến thức, kỹ năng, thái độ; khảo sát, nghiên cứu chủ đề phù hợp, có tính khả thi, trong đó giáo viên sẽ là



Cô và trò Trường Tiểu học Minh Quang sáng tạo những bức tranh ngộ nghĩnh.



Giờ thể dục của các em học sinh Trường Tiểu học Minh Quang trở nên vui nhộn hơn với các trò chơi vận động bổ ích.

người chủ động. Khi triển khai, giáo viên giao đề tài để học sinh chuẩn bị tìm hiểu, sau khi trở về các em phải có bài "thủ hoạch", tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh các hoạt động để mỗi tiết học ngày càng tốt hơn.

Trải nghiệm, sáng tạo đang là một trong những đổi mới được các nhà trường tích cực thực hiện. Việc triển khai và thực hiện đúng hướng sẽ kích thích khả năng sáng tạo, xử lý tình huống thực tế, giúp cho hoạt động học tập của học sinh trở nên nhẹ nhàng mà hiệu quả.

DẶNG ANH

Ông Đào Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ)



Để người dân được sử dụng nước sạch, chúng tôi chỉ đạo Hội CCB xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên là lực lượng nòng cốt, gương mẫu sử dụng nước sạch. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch của xã đã đạt hơn 90%. Đối với những hộ chưa đấu nối, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể, đặc biệt là Hội CCB xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để bà con thay đổi nhận thức, phấn đấu hết năm 2017 Quỳnh Khê có 100% hộ dân sử dụng nước sạch.

Ông Đinh Văn Minh, Chủ tịch Hội CCB xã Thái Học (Thái Thụy)



Từ khi Hội CCB tỉnh phát động CCB gương mẫu sử dụng nước sạch, hội viên CCB xã Thái Học đã hằng hái tham gia đăng ký đấu nối. Đến nay, toàn xã đã có hơn 90% CCB sử dụng nước sạch. Cả hội viên và nhân dân địa phương rất phấn khởi khi được sử dụng nguồn nước an toàn, hợp vệ sinh, bảo đảm sức khỏe.

Ông Đỗ Lê Tuynh, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ



Thời gian qua, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân sử dụng nước sạch. Toàn huyện hiện có 13.808 hội viên CCB, trong đó có 9.017 hộ gia đình hội viên đã đấu nối sử dụng nước sạch. Tính đến hết ngày 13/11, toàn huyện có 3 cơ sở hội đạt tỷ lệ 100%, 2 cơ sở hội đạt tỷ lệ hơn 90% hội viên đấu nối sử dụng nước sạch. Để nâng tỷ lệ hội viên sử dụng nước sạch, Hội CCB huyện đã vận động ủng hộ được 51 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất hỗ trợ các gia đình hội viên khó khăn có thêm kinh phí đấu nối sử dụng nước sạch.

TIẾN DAT

Chung tay giúp bệnh nhân tâm thần

Thương bệnh nhân bệnh tật vô thức, hoàn cảnh khó khăn, các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Thái Bình không quản ngại tìm đến những nhà hảo tâm "xin" gạo, com, quần áo cho bệnh nhân, giúp họ được ăn ngon hơn, mặc ấm hơn.

Thương bệnh nhân tâm thần nghèo

Bệnh viện Tâm thần Thái Bình hiện đang điều trị nội trú cho gần 300 bệnh nhân, trong đó có hơn một nửa là bệnh nhân tâm thần nặng, phải quản lý, chăm sóc đặc biệt và điều trị thời gian dài. Do đặc thù chung của căn bệnh tâm thần, người bệnh thường không làm chủ được bản thân, hay lên cơn đập phá, bỏ đi lang thang hoặc gây tổn thương những người xung quanh kể cả người chăm sóc, bố mẹ, anh em ruột, vì vậy gia đình bệnh nhân thường không yên ổn làm ăn dẫn đến kinh tế hầu hết đều khó khăn. Điều dưỡng Trương Thanh Tùng, Khoa Chăm sóc toàn diện cho biết: Khoa hiện đang chăm sóc, điều trị cho 85 bệnh nhân, đa số đều là bệnh nhân nặng và là đối tượng người nghèo, hoàn cảnh neo đơn. Đặc biệt, có nhiều bệnh nhân mãn tính, thời gian điều trị kéo dài nên gia đình đã chán nản phó mặc,

sự quan tâm phối hợp với bệnh viện trong chăm sóc người bệnh hạn chế, nhiều bệnh nhân gia đình đã gửi bệnh viện chăm sóc toàn diện, thường xuyên ở viện từ 1 - 3 năm. Thương tâm hơn, có cha mẹ thỉnh thoảng lên thăm con nhưng nhìn thấy con là sợ, không dám lại gần bởi trước đây bị con lên cơn đánh nhiều lần. Chính vì vậy, có những bệnh nhân được Bệnh viện điều trị ổn định cho xuất viện, song liên hệ với gia đình, vì nhiều lý do gia đình không muốn đón về... Ngoài những khó khăn trên, nếu bệnh nhân có thể bảo hiểm y tế thì trấn khám chữa bệnh còn thấp, ngày điều trị lại kéo dài; người không có bảo hiểm y tế càng khó khăn hơn do phải chi trả cao theo giá viện phí mới. Vì vậy, việc lo kinh phí chữa bệnh, đóng tiền ăn hay gửi chăm sóc toàn diện với mức 20.000 đồng/ngày còn là khó khăn với nhiều gia đình. Các điều kiện khác như bồi dưỡng ăn uống để tăng thể lực cho người bệnh

hay mua sắm đồ dùng, quần áo ấm càng không được quan tâm. Cuộc sống của người bệnh tâm thần nghèo nhìn chung rất khó khăn, thiếu thốn, đáng thương.

Chung tay chăm lo cho người bệnh

Nhiều lần đến nhà ăn bệnh viện, chứng kiến các bác sĩ, điều dưỡng và thành viên thiện nguyện mang tận tay những suất cơm, cháo thơm ngon, đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân, thậm chí kiên trì bón cho bệnh nhân, chúng tôi vừa mừng cho bệnh nhân vừa nể phục tấm lòng thiện nguyện và ý đức hết lòng vì bệnh nhân của cán bộ y tế. Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Đã là người bệnh cần được quan tâm chăm sóc cả về tinh thần và vật chất, giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật. Với người bệnh tâm thần càng cần nhiều hơn sự yêu thương, cảm thông. Song nhìn nhiều bệnh nhân khi mới nhập viện vừa suy nhược cơ thể vừa mắc các bệnh ngoài da,

bác sĩ, điều dưỡng ai cũng xót thương. Thấy hiểu hoàn cảnh gia đình người bệnh hầu hết đều khó khăn, để sẻ chia, đồng thời giúp người bệnh yên tâm chữa bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện nhiều lần vận động cán bộ nhân viên quyền góp đồ dùng và kinh phí bù phụ cho bệnh nhân; không quản phiền hà tranh thủ mọi mối quan hệ để kêu gọi, xin giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân ngoài xã hội cho người bệnh. Các bác sĩ, điều dưỡng trong quá trình khám chữa bệnh cũng tích cực chia sẻ thông tin đến người nhà bệnh nhân, những nhà hảo tâm, mong sự chung tay cùng bệnh viện chăm lo, cải thiện đời sống cho người bệnh nghèo.

Do tích cực làm công tác xã hội hóa, hai năm gần đây, số người thấu hiểu, cảm thông đến với người bệnh ngày càng nhiều. Hiện tại, Bệnh viện đã kêu gọi được 10 tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhân định kỳ suất ăn sáng, ăn trưa, dinner hình như Công ty TNHH Phiệt

Học, chùa Từ Xuyên, Quý tâm thiện nguyện, Công ty Cấp nước Hoàng Diệu... Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Bệnh viện rất biết ơn các nhà từ thiện, bởi những tấm áo, những bữa cơm thiện nguyện có ý nghĩa rất lớn, không chỉ cùng Bệnh viện nâng cao thể lực, tinh thần cho người bệnh mà còn động viên, đồng hành với cán bộ y tế làm tốt hơn công tác xã hội, nâng cao hơn chất lượng điều trị. Rất vui mừng phấn khởi bởi gần đây, số bệnh nhân nhập viện chỉ một

thời gian đã có tiến triển tốt cả về thể chất và tinh thần. Chị Nguyễn Thị Vân, thành viên câu lạc bộ trái tim nhân ái Lào Cai, đơn vị tài trợ 150 suất cơm trưa thứ ba hàng tuần và chị Vũ Thị Thủy, Trung tâm Cấp cứu 808.115 tài trợ 1 tạ gạo mỗi tháng cũng chia sẻ: Mỗi khi đến Bệnh viện, chứng kiến bệnh nhân vì bệnh tật nên ý thức không bình thường, song thấy đường như họ đều vui mừng cảm nhận được những tình cảm nồng ấm, sẻ chia, càng

thôi thúc các chí làm nhiều việc thiện. Ông N.V.T - người nhà bệnh nhân phấn khởi: Gửi con nhờ Bệnh viện chăm sóc toàn diện với mức đóng góp rẻ hơn chi phí thực tế ở nhà chúng tôi đã mừng lắm. Gắn đây được hỗ trợ từ thiện, chúng tôi được giảm bớt gánh nặng, giúp gia đình vui bớt khó khăn. Thấy con ở viện được chăm sóc tốt hơn ở nhà, tôi yên tâm và biết ơn các bác sĩ, các nhà hảo tâm nhiều lắm.

HÀ DUNG



Bữa cơm thiện nguyện cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần ở Câu lạc bộ trái tim nhân ái Lào Cai cung cấp.